



ที่ นร ๐๑๑๘ / ว. ๑๕๖๐

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารโครงการคืนให้หมู่บ้าน/ชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ประกาศ คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารโครงการชุมชนพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

๒. ขอบจตหมายโครงการชุมชนพอเพียง จำนวน ของ

๓. ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งมี นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน ได้ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเกิดการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งประชาสัมพันธ์ทาง [www.chumchon.go.th](http://www.chumchon.go.th) ข้อ ๒) ความว่า หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เสนอโครงการไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ ถือว่าโครงการยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กำหนดขึ้นใหม่ กล่าวคือ ต้องนำโครงการทบทวนความต้องการผ่านกรอบกิจกรรมในแผนชุมชน หรือแผนแม่บทชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลำดับแรก และ/หรือเป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้กำหนดให้มีวันทำประชาคมครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงาน...

สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ขอส่งเอกสารโครงการชุมชนพอเพียง ของ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการคืนมายังจังหวัด เพื่อแจกจ่ายคืนให้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน และจะได้เสนอโครงการที่ได้พิจารณา ทบทวนใหม่หรือพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ถ้ามี) หรือโครงการ/กิจกรรม ตามมติประชาคมไปยัง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนระดับ จังหวัด โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ขอส่งของจดหมายมาเพื่อใช้ในราชการของโครงการชุมชนพอเพียงด้วย แล้วจำนวนหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ชุมชนทราบและดำเนินการ ด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมช รั้ววินิจ)

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

โทร : ๐-๒๖๒๙-๙๒๒๖

โทรสาร : ๐-๒๖๒๙-๔๐๔๗